



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

4 พฤศจิกายน 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 4 พ.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,982 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,943,424 ราย รักษาหายเพิ่ม 8,029 ราย รักษาหายสะสม 1,826,492 ราย ยังรักษาอยู่ 97,470 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 68 ราย เสียชีวิตสะสม 19,462 ราย มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 77,398,408 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 248,769,320 ราย เสียชีวิต 5,036,124 ราย รักษาหาย 225,385,949 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ CDC อนุมัติการฉีดวัคซีนยี่ห้อไฟเซอร์แก่เด็กอายุ 5-11 ขวบในสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางของ FDA ใช้ปริมาณวัคซีนเพียง 1 ใน 3 หรือ 10 ไมโครกรัม **แคนาดา** เตรียมเพิ่มสนามบิน 8 แห่ง รับเที่ยวบินระหว่างประเทศ **เนเธอร์แลนด์** สั่งประชาชนใส่แมสก์อีกครั้งหลังผู้ติดเชื้อพุ่ง **ตุรกี** การท่องเที่ยว 'อิสตันบูล' พั่นตัว หลังฉีดวัคซีนโควิด 19 คืบหน้า **นิวซีแลนด์** ชื้อวัคซีนไฟเซอร์เพิ่ม 4.7 ล้านโดส สำหรับปี 2022 **จีน** พบผู้ป่วยทำสถิติใหม่สูงสุดเกือบ 100 คน เร่งคุมให้ได้ก่อนประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ ขณะที่สื่อจีนเตือนประชาชนอย่าตระหนกหลังถูกแกะกักตุนสิ่งของจำเป็น ยืนยันยังไม่ยกเลิกนโยบายโควิดเป็นศูนย์ และจำกัดการเดินทางข้ามงวดขึ้น อาจปิดพรมแดนยาวอีกหนึ่งปี

ประเด็นสำคัญ

1.นโยบายเปิดประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด มติชน ผู้จัดการ ไทยรัฐ แนวหน้า สยามกีฬา)

-ผู้ช่วยรองโฆษก ศบค.แถลงความคืบหน้าการเปิดประเทศว่า วันที่ 2 พ.ย. มีผู้เดินทางเข้าประเทศมายังสนามบินสุวรรณภูมิ 2,013 ราย ส่วนใหญ่เข้าเกณฑ์ Test and Go (ไม่กักตัว) 1,769 คน ผู้เดินทางเข้าประเทศสะสม 1-2 พ.ย. 4,510 ราย เป็น Test and Go 4,022 ราย แชนด์บ็อกซ์ 169 ราย กักตัว 319 ราย พบติดเชื้อโควิดรวม 6 คน จากระบบไม่กักตัว 3 ราย และระบบกักตัว 3 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด มติชน ผู้จัดการ ไทยรัฐ แนวหน้า สยามรัฐ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผจก., ch7, สำนักข่าวไทย, ทวีช่อง 5, 9, NBT)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. เปิดเผยว่า เข้าสู่วันที่ 3 ของการเปิดรับนักท่องเที่ยว ช่วงแรกอาจมีปัญหาบ้าง แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ มีเพียงเรื่องการตรวจหาเชื้อด้วย RT-PCR ต้องทำให้รัดกุมที่สุด และเร่งให้ผลออกเร็วทันเวลา 1 คืนตามเงื่อนไขการจองที่พัก ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ จ.เชียงใหม่ สธ. ยังสามารถควบคุมได้ อย่างไรก็ตาม สั่งการให้เจ้าหน้าที่ สสจ.ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อเชิงรุกและเร่งฉีดวัคซีน ขณะที่ นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม พอใจการท่องเที่ยวหลายภาค เริ่มมีสัญญาณบวกที่ดี แสดงให้เห็นว่าการเปิดรับนักท่องเที่ยวของไทยมีมาตรฐานและความปลอดภัยสูง ผাগให้ทุกฝ่ายช่วยกันรักษามาตรฐาน อย่าการ์ดตก โดย ศบค. และคณะกรรมการติดตามประเมินสถานการณ์เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด มติชน) เว็บไซต์ (มติชน,ไอเอ็นเอ็น,ทีวีช่อง NBT,TNN,Thaipbs))

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แถลงว่า สถานประกอบการในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 17 จังหวัดผ่านการประเมินมาตรการโควิด ฟรี เซ็ตติ้ง 3,068 แห่ง จากลงทะเบียน 3,192 แห่ง คิดเป็น 96% กิจกรรมที่เข้าร่วมการประเมินมากที่สุด คือ ร้านอาหาร สปา นวดเพื่อสุขภาพ และห้างสรรพสินค้า พบว่ามาตรการส่วนใหญ่ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ การฉีดวัคซีนของพนักงาน การจัดอุปกรณ์ป้องกันโรคที่เพียงพอ การแยกสำหรับ/เครื่องใช้ของศูนย์อาหารในห้างสรรพสินค้า การควบคุมกำกับติดตาม การคัดกรองความเสี่ยง และระบบกรองอากาศเฉพาะที่ สำหรับการอนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารในวันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีบางส่วนที่อาจหย่อนยานในการปฏิบัติอยู่บ้าง เจ้าหน้าที่ได้แนะนำและตักเตือน พบความเสี่ยงเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กำหนด มีการเว้นระยะห่างลดน้อยลง ทั้งนี้ ยังเชื่อว่าการอีกระยะหนึ่งประชาชนและสถานประกอบการจะสามารถปรับตัวได้ โดย สธ.จะเฝ้าระวังและสุ่มตรวจสอบ เพื่อประเมินการดำเนินการเป็นระยะ 7-14 วัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด มติชน สยามกีฬา)

-ผู้ว่า กทม.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีสถานการณ์การผ่อนคลายนร้านอาหารใน กทม. ที่ได้มาตรฐาน SHA จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึงเวลา 21.00 น. แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องการลงทะเบียน SHA ว่า กทม.ได้รับทราบถึงปัญหาที่ยังมีผู้ประกอบการบางรายเข้าไม่ถึงกระบวนการ SHA ซึ่งได้ให้สำนักงานเขตประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเข้าถึงสัญลักษณ์ดังกล่าว และในกรณีที่ร้านยังไม่มีสัญลักษณ์ SHA ก็แจ้งให้ ททท. รับผิดชอบการ ส่วนประชาชน/ผู้ประกอบการที่ต้องการให้เพิ่มเวลาถึง 23.00 น. นั้น จะขอคูสถานการณ์อีก 14 วัน

2.คุมโควิดเชียงใหม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., Chiangmainews,)

-รองนายกฯและรมว.สธ. ติดตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 จ.เชียงใหม่ ย้ำ 3 ปัจจัยความสำเร็จ UP ตรวจ ATK และฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม 100% พร้อมสนับสนุนวัคซีนอีก 7 แสนโดส ฉีดให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด รวมถึงกลุ่มต่างชาติ ชนเผ่าภายในเดือนพ.ย.นี้ สร้างความมั่นคงปลอดภัย รองรับกาเปิดประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ แนวหน้า)

-ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต มีประชาชนจำนวนมากไปรอรับวัคซีนบูสเตอร์ เข็มที่ 3 รวมกว่า 2,000 คน แต่ผู้มารับวัคซีนเดินทางมาเวลาเดียวกัน ทำให้มีสภาพแออัด จนหลายคนหน้าจะเกิดคลื่นไส้อาเจียน ทำให้เจ้าหน้าที่เร่งจัดระบบลดความแออัด สำหรับ จ.เชียงใหม่ ตอนนี้ฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 1.1 ล้านคน จากประชากรประมาณ 1.7 ล้านคน หรือร้อยละ 64 ตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ครบ 100% ภายในเดือนพฤศจิกายน

3.โควิดภาคใต้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามรัฐ สยามกีฬา)

-นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ เรียกร้องให้ ศบค.ชุดใหญ่ ประสานความช่วยเหลืองบประมาณและอุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ที่พบการระบาดของโควิด-19 สูง เพราะปัจจุบันไม่มีอุปกรณ์ป้องกันต้องใช้ชุดกันฝน โดยเฉพาะจังหวัดตรัง ขณะนี้เตียงทั้งโรงพยาบาลรัฐ/เอกชนเตียงติดลบ ขณะที่โรงพยาบาลสนามเตียงเต็ม ผู้ติดเชื้อต้องกลับไปรักษาตัวในพื้นที่ สร้างภาระให้กับชุมชนและท้องถิ่น ที่อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง อบต.และนายก อบต. นอกจากนี้ยังพบว่า จ.ตรัง มีผู้เสียชีวิตภายในเดือนเดียว 56 ราย และมีผู้เสียชีวิตที่ไม่ได้รับวัคซีนแม้แต่เข็มเดียว

4.การฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติ)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ได้ส่งจดหมายถึง นพ.สสจ. ผอ.รพ. ทั่วประเทศ ว่า สธ.มีนโยบายจะฉีดวัคซีนให้ครบ 100 ล้านโดส เมื่อสิ้นเดือนพ.ย.นี้ ปัจจุบันฉีดได้ 77 ล้าน อีกเพียง 23 ล้านโดสจะครบ 100 ล้าน ความครอบคลุมเข็ม 1 > 70% และเข็ม 2 > 60% จะทำให้คนไทยมีความสุขในเดือนแห่งความสุขคือ ธันวาคม และปลอดภัยมาก จึงขอความร่วมมือเร่งฉีดอีกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด มติชน ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, ทวีช่อง 9)

- รองนายกฯและ รมว.สธ. กล่าวว่า ในวันที่ (4 พ.ย.) จะมีการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พิจารณาฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3 ในกลุ่มผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มครบ 2 เข็มเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ที่ผ่านมาราชาวิทยาลัยจุฬาราชมนตรีได้ช่วยแบ่งเบาภาระรัฐบาลฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ดังนั้นจากนี้ สธ.จะทำหน้าที่รับผิดชอบการฉีดวัคซีนเข็ม 3 เอง โดยมอบหมายให้อธิบดีกรมควบคุมโรค ประสานอธิบดีกรมการแพทย์ ฉีดวัคซีนโควิดให้กับกลุ่มแรงงานที่กลับเข้ามาทำงาน และเตรียมเพิ่มจุดฉีดวัคซีนให้มากขึ้น เนื่องจากหลายคนยังไม่ได้รับวัคซีนเข็ม 2 และเข็ม 3 อยู่ระหว่างการนัดหมายหรือยังไม่ได้นัดหมาย ให้ออกลูกอิน ฉีดได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ, รพ.ราชวิถี, รพ.เลิดสิน, สถาบันบำราศนราดูร รวมทั้งจะเปิดให้สนามนิมิตร์ เป็นสถานที่ฉีดวัคซีน พร้อมย้าวักซีนมีเพียงพอ และการฉีดวัคซีนจำนวนมาก ช่วยลดความรุนแรงของโรค สร้างภูมิคุ้มกัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., posttoday,)

- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชาภูมิคุ้มกันเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โปสเตอร์ว่า จากการศึกษาของศูนย์ฯ ผู้ที่ติดเชื้อจะมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำกว่าภูมิที่เกิดจากการฉีดวัคซีน การป้องกันจากวัคซีนจึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าการติดเชื้อ ดังนั้น เมื่อมีการติดเชื้อจึงเป็นเพียงเหมือนได้วัคซีนเข็มแรก จึงจำเป็นต้องมีการกระตุ้น (Boost) เพื่อให้ภูมิอยู่ในระดับสูงเหมือนได้รับวัคซีน 2 เข็ม แนะนำให้ผู้ติดเชื้อได้รับการกระตุ้นด้วยวัคซีนอีกอย่างน้อย 1 ครั้ง และควร

เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น คือไวรัสเวกเตอร์ หรือ mRNA

5. ผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaipbs,)

- นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรณีเด็กหญิงอายุ 12 ปี จากจ.ราชบุรี มีอาการป่วยหลังจากรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ พบมีอาการไอ เจ็บกลางหน้าอก ขณะนี้ สธ.กำลังรวบรวมข้อมูลการรักษา เชื่อว่าเป็นการแพ้อาการรุนแรงที่เกิดขึ้นจากวัคซีน เพราะเด็กไม่ได้มีโรคประจำตัวอื่นๆ มาก่อน และนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมการวิชาการ เพราะถือเป็นรายแรก ตอนนี้มีมีการฉีดวัคซีนนร. 12-18 ปีไปแล้วกว่า 2 ล้านคน ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นพบได้น้อยมาก ขอให้ผู้ปกครองเชื่อมั่นว่าประโยชน์ของวัคซีนมีมากกว่าผลข้างเคียง ขณะที่สถาบันสุขภาพเด็กที่ไม่เกี่ยวข้องกับ "ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ"

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ,มติชน)

- ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “ยุทธนา อาพันธ์” โพสต์ข้อความประกาศขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ป B ตัวนมมาก ให้กับ ด.ช.สุธินันท์ แสงทับทิม ผู้เป็นญาติ ที่มีอาการเลือดไม่ไปเลี้ยงหัวใจหลังฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ได้ 1 วัน ต้องรับการผ่าตัด ต้องการใช้เลือดจำนวนมาก ขอให้ผู้มีความประสงค์บริจาคเลือดติดต่อ รพ.ศูนย์สกลนคร มารดาของ ด.ช.สุธินันท์ให้ข้อมูลว่า บุตรชายอายุ 13 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 2 ที่ รพ.โพนนาแก้ว เมื่อวันที่ 1 พ.ย. จากนั้นวันที่ 2 พ.ย. ไปเรียนตามปกติ ช่วงพักเที่ยงขณะกำลังวิ่งเล่นกับเพื่อน ล้มพุดหมดสติไป เพื่อนและครูรีบนำตัวส่ง รพ.สกลนครทันที เบื้องต้นพบว่ามีอาการเลือดไม่ไปเลี้ยงหัวใจ ต้องผ่าตัดเร่งด่วน ขณะนี้อยู่ในห้อง ICU แพทย์เฉพาะทางดูแลใกล้ชิด อาการล่าสุดยังทรงตัว

6. ศบค. ห่วงเปิดเทอม เด็กพาเชื้อกลับบ้าน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน ข่าวสด แนวหน้า สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน,)

- ผู้ช่วยรองโฆษก ศบค. แถลง ว่า ขณะนี้หลายรร.เปิดเทอม เรียนออนไลน์สลับออนไลน์ มีการเรียนภายใต้มาตรการสาธารณสุขในสถานศึกษา แต่ในที่ประชุมทั้งใน สธ. และ ศบค. ยังมีความเป็นห่วง กรณีเด็กกลับบ้านไปอยู่กับผู้ปกครอง หรือผู้สูงอายุในบ้าน ดังนั้น ต้องปฏิบัติตามมาตรการเคร่งครัด เช่น อาบน้ำทันทีเมื่อถึงบ้าน อยู่ห่าง ล้างมือ รวมถึงสังเกตอาการระบบทางเดินหายใจ หากพบเด็กมีไข้ ไอ น้ำมูก สงสัยติดเชื้อให้ตรวจด้วย ATK ส่วนการฉีดวัคซีนให้นักเรียนและนักศึกษา อายุ 12-17 ปี ขณะนี้ฉีดไปแล้วประมาณ 2.4 ล้านคน คิดเป็น 55.4% จากเป้าหมาย 4.5 ล้านคน

7. ยา "โมลนูพิราเวียร์"

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (tnnthailand,ทีวีช่อง TNN,Thaipbs)

- นพ. สมศักดิ์ อรรถศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าถึงการนำเข้ายาโมลนูพิราเวียร์ ว่า ได้ทำเรื่องของบประมาณค่ายาและค่าเสียงภัยไปในส่วนงบกลาง ซึ่งหากสำนักงบประมาณพิจารณาแล้วเสร็จก็จะนำเข้าที่ประชุม ครม. ได้ในวันพรุ่งนี้ เบื้องต้นได้สั่งจองซื้อไปจำนวน 50,000 คอส รวม 2 ล้านเม็ด โดยยาจะถึงไทยอย่างรวดเร็วในเดือนม.ค. ปี 2565 สำหรับการให้ยาโมลนูพิราเวียร์จะให้กับผู้ป่วยที่อาการไม่มากถึงอาการปานกลาง โดยต้องให้เร็วที่สุด เมื่อมีอาการไม่เกิน 5 วัน ซึ่งได้มีการศึกษาในกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ได้รับวัคซีนโควิด หรือได้รับวัคซีนโควิดไม่ครบ หรือมีโรคร่วมอย่างใดอย่างหนึ่ง

8. ผลบวกปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, tnnthailand, topnews,)

- นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์ว่า การตรวจรหัสพันธุกรรม RT-PCR เป็นวิธีมาตรฐาน แต่อาจเกิดผลลบ-ผลบวกปลอมได้ เนื่องจากมีความไวและความจำเพาะสูง ผลเสียของการรายงานผลบวกปลอม ทำให้คนที่ไม่ได้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ถูกกักตัว การป้องกันต้องอาศัยทั้งห้องปฏิบัติการและแพทย์เจ้าของไข้

9. มธ. รับบริจาควัคซีนโมเดอร์นาจากโปแลนด์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (chiangmainews,)

- กต. แจงข้อเท็จจริงกรณีวัคซีนจากโปแลนด์ว่า มธ.ระบับริจาควัคซีนจากโปแลนด์ มีค่าใช้จ่ายมาก จึงจะรับวัคซีน 1 ใน 3 ของวัคซีนไว้เอง เพื่อให้บริการประชาชนฟรี และจะมอบวัคซีนอีก 2 ใน 3 ให้เอกชนที่เป็นหุ้นส่วนนำไปจำหน่ายให้ผู้สนใจเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น กต.ได้หารือ กต.โปแลนด์ ได้รับแจ้งว่าไม่อนุญาตให้นำวัคซีนบริจาคไปขาย อีกทั้ง กต.โปแลนด์ ไม่เคยยืนยันว่ารัฐบาลโปแลนด์ยินดีบริจาคโมเดอร์นาให้ฝ่ายไทย กต.จึงไม่อยู่ในสถานะที่จะมีหนังสือยืนยันว่ารัฐบาลไทยยินดีรับบริจาควัคซีน ยืนยันไม่เคยปิดกั้น พร้อมสนับสนุน มธ. หากต้องการรับบริจาควัคซีนจากมิตรประเทศในอนาคต

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

-ขณะที่เพจ รพ.สนาม มธ. โพสต์อ้างว่า กต.ไม่เคยแจ้งเหตุผลให้ทราบมาก่อนเลย และมธ.ไม่มีงบประมาณแผ่นดินให้จ่ายได้
ตั้งกรณีที่รัฐรับบริจาค จึงได้ขอให้ภาคเอกชนคู่สัญญา เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้ไป ซึ่งคาดว่าต่อไปจะเป็นการติดต่อ
เพื่อซื้อวัคซีนเข้ามาโดยตรง

10. ปรับแนวทางรักษาโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (pptvhd,tnn)

-กรมการแพทย์ ได้จัดทำแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโควิด 19
ฉบับปรับปรุง สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข โดยลดระยะเวลาการกักตัว ลงจาก 14 วัน และ 21 วัน สำหรับผู้ป่วย
ทั่วไป และผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือเป็นผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง ลงเหลือ 10 วัน และ 20 วัน ตามลำดับ
รวมทั้งเน้นเรื่องการไม่ตรวจหาเชื้อด้วยวิธีการใด ๆ ซ้ำอีกในระยะเวลาสามเดือนหลังจากได้รับการวินิจฉัย

11.ป่วยฉีดเข็ม2 เครียดฆ่าสลด2ศพ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด)

-หนุ่มรภ. เครียดฉีดซิโนฟาร์มเข็ม 2 มีอาการขาแขนขาครึ่งตัว ไม่สามารถลุกไปทำงานได้ ประกอบกับต้องเป็นคนดูแลคน
ทั้งครอบครัวที่ป่วยอีกสองราย จึงก่อเหตุยิงพี่ชายดับ ก่อนฆ่าตัวตายตามที่ห้องพักนทบุรี

12.รายงานการระบาดและคลัสเตอร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ไทยรัฐ แนวหน้า สยามกีฬา)

-ผู้ช่วยรองโฆษก ศบค. แถลงว่า 10 จังหวัด ที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดยังคงเป็น กทม. 772 ราย ปัตตานี 484 ราย สงขลา 454 ราย
ยะลา 326 ราย ชลบุรี 324 ราย เชียงใหม่ 322 ราย ตรัง 249 ราย สมุทรปราการ 242 นราธิวาส 207 ราย นครศรีธรรมราช
196 ราย ภาพรวม ในประเทศลดลงทุกพื้นที่ รวมถึง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ตัวเลขลดลง เหลือเพียง จ.ปัตตานี ที่ตัวเลขยัง
ทรงตัว ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด โดยขอให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเร่งเข้าฉีดวัคซีน ทั้งนี้ ยังพบคลัสเตอร์ใหม่หลายพื้นที่ อาทิ ที่จ.ชลบุรี
พบคลัสเตอร์ทหารเกณฑ์ของกองทัพเรือ ส่วน จ.เชียงใหม่ พบคลัสเตอร์แคมป์คนงานและชุมชน จ.แม่ฮ่องสอน พบคลัสเตอร์
งานศพและหอพัก นักเรียน จ.จันทบุรีพบต่างชาติลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมาย ขณะที่คลัสเตอร์เรือนจำ พบในหลายจังหวัดคือ
สุรินทร์ ขอนแก่น กทม.

- นพ.สสจ.ขอนแก่น เผยคลัสเตอร์พืชน้ำมัน ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ติดกันในเด็กเล็ก 11 คน และติดเชื้อต่อไปยังผู้ใหญ่และ
เด็กโต รวม 40 คน ขณะนี้ควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว

-นครราชสีมา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 70 ราย สำหรับคลัสเตอร์เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา พบตำรวจติดเชื้อ
รายใหม่ 2 ราย อยู่ระหว่างการกักตัว รวมมีเจ้าหน้าที่ตำรวจติดเชื้อ 22 ราย และครอบครัวตำรวจติดเชื้อ 21 ราย

มาตรการอื่น ๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผจก., thansettakij, bangkokinsight,)

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกฯ ต้องการให้การเปิดประเทศเป็นจุดเริ่มต้นของการ
พลิกโฉมประเทศไทยในทุกมิติ ซึ่งในการประชุม ศบค. ล่าสุด ได้ฝากให้ทุกส่วนราชการช่วยกันหาแนวทางการทำงานใหม่ๆ ทั้งที่
ดำเนินการได้เลย และที่ใช้เวลา เช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ ล่าสุด ททท. เปิดตัวแนวคิดการท่องเที่ยวไทยปี
2565 “พลิกโฉมการท่องเที่ยวใหม่” หรือ “Amazing Thailand, Amazing New Chapters”

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สวท.,สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง 9,)

-นายอนุทิน รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ว่า ขณะนี้มีการเปิด
ประเทศแล้ว เชื่อว่าการเปิดกิจการ กิจกรรมต่างๆ มากขึ้น คนกลับมาใช้ชีวิต ทำมาหากินได้มากขึ้น จะช่วยลดความเครียดต่างๆ
ลง ซึ่งไม่ได้กังวลมากกับการแพร่เชื้อมากขึ้น เพราะการฉีดวัคซีนครอบคลุมมากขึ้นซึ่งช่วยลดการติดเชื้อ เมื่อติดก็ลดโอกาสป่วย
รุนแรงและเสียชีวิตได้

ด้าน พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตได้ประสานความร่วมมือต่อเนื่องกับบริษัท
แอดวาน อินโฟเซอริวีส พัฒนาแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เพิ่มแบบคัดกรองสุขภาพจิต ครอบคลุมทั้งภาวะเครียด ซึมเศร้า
เสี่ยงฆ่าตัวตาย และภาวะหมดไฟ เพื่อให้ อสม.ใช้คัดกรองสุขภาพจิตเชิงรุกถึงประชาชนในชุมชนมากขึ้น เสริมสุขภาพใจคนไทย
ให้เข้มแข็งพร้อมต่อการเผชิญทุกวิกฤติ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติ,สำนักข่าวไทย)

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ยังมีบางคนที่ลังเล ไม่ยอมที่จะรับวัคซีน เรียกว่า Vaccine Hesitancy ซึ่ง WHO ระบุว่า เป็น 1 ใน 10 ภัยคุกคามระดับโลก โดยปัจจัยสำคัญที่ส่งผล 3 ข้อ คือ 1. ความไม่มั่นใจต่อวัคซีน ทั้งเรื่องคุณภาพ ผลข้างเคียง 2. ความชะล่าใจ เชื่อว่า วัคซีนไม่ได้ช่วยป้องกันโรค และ 3. ความไม่สะดวก เช่น ช่องทางในการรับวัคซีนที่ยุ่งยาก แนวทางการจัดการเพื่อให้ยอมรับวัคซีน ต้องใช้การสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจ หลัก 3As : Ask Affirm Advice ดังนี้ 1. ถามเป็น ใช้คำถามปลายเปิดเรื่องที่รู้สึกกังวล 2. ชมเป็น นำคำตอบมาชื่นชม 3. แนะนำเป็น ให้คำแนะนำตรงกับสิ่งที่เกี่ยวข้อง เช่น กล่าวอาการข้างเคียงรุนแรง ก็แนะนำมีการดูแลหลังฉีดวัคซีน และผู้ได้รับวัคซีนส่วนใหญ่พบอาการเพียงเล็กน้อยเท่านั้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ,)</p> <p>- เพจ Chula Alumni โพสต์ว่า ความคับหน้าวัคซีนจุฬา-ไบยา หลังเริ่มดำเนินการทำสอบในกลุ่มอายุ 18-60 ปี ขณะนี้เปิดรับสมัครอาสาสมัครในกลุ่มผู้สูงอายุ 61-75 ปีที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข้าร่วมโครงการ เพื่อทดสอบวัคซีนระยะที่ 1 ณ รพ. จุฬาลงกรณ์ และสถานเสาวภา สภากาชาดไทย</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p><u>ป้อง อสม. ลงชิงออบต. ยังทำหน้าที่ได้</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. กล่าวกรณี กกต. มีคำสั่งห้ามผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นที่เป็น อสม. ห้ามปฏิบัติหน้าที่ว่า อสม. รู้ดีว่ามีหน้าที่ช่วยประชาชน ซึ่งไม่ได้ผิดอะไร เพราะมีหลักมนุษยธรรมอยู่ตรงนี้ สามารถอธิบายได้หน้าที่ความรับผิดชอบและความเสียสละเป็นคนละเรื่องกัน ทั้งนี้ วันเดียวกัน กกต. ได้พิจารณากรณีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง อบต. และนายก อบต. ตามที่สำนักงาน กกต. เสนอ คือ 1. กรณีผู้สมัครใดไม่มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้สมัคร ให้มีสิทธิยื่นคำร้องต่อ กกต. ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัครโดยให้ กกต. วินิจฉัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 2. กรณีความปรากฏหรือได้รับแจ้งว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งโดยรับแจ้งจากบุคคลใดว่าผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้ กกต. วินิจฉัยให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน และหาก กกต. มีคำวินิจฉัยให้ถอนชื่อ ผู้สมัครที่ถูกถอนชื่อมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของ กกต. ต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคที่มีเขตอำนาจได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., บ้านเมือง, newtv, innnews,)</p> <p>- นายธงชัย กิริติหัตถยากร รองปลัด สธ. หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ ได้ทำหนังสือถึงเลขาธิการ กกต. เรื่อง ขอบทวนการขอความร่วมมือให้ อสม. ที่สมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาอบต. หรือเป็นผู้ช่วยหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งสธ. พิจารณาแล้วว่า การให้ อสม. งดปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการเลือกตั้งฯ อาจส่งผลกระทบต่อารดูแลสุขภาพอนามัยประชาชน ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. หรือเป็นผู้ช่วยหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีกฎหมายที่บังคับใช้ กับประชาชนผู้มีสิทธิหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ เป็นการเฉพาะอยู่แล้ว</p>	
<p><u>ยาอีในซองกาแพสำเร็จรูป</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐทีวี</p> <p>- นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีการลักลอบนำยาอีบดเป็นผงบรรจุลงในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ซองครีมเทียม ซองกาแพ 3 in 1 แพ้ระบาดในกลุ่มวัยรุ่นทางสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อยาอีเข้าสู่ร่างกายจะออกฤทธิ์ภายในเวลา 30-45 นาที อยู่ในร่างกายได้นาน 6-8 ชั่วโมง โดยกระตุ้นระบบประสาทในระยะเวลานั้นๆ หลังจากนั้นจะหลอนประสาทอย่างรุนแรง ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้</p> <p>นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการ สบยช. กล่าวว่า การลักลอบนำยาอีบรรจุลงในผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาจทำให้ตรวจสอบได้ยากขึ้น แนะนำผู้ปกครองหมั่นติดตามข่าวสารจากสื่อต่างๆ พร้อมสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน หากพบมีพฤติกรรมเสี่ยงและพบสิ่งต้องสงสัยควรพูดคุยด้วยเหตุผลไม่ใช่ความรุนแรง บอกกล่าวถึงผลเสียต่อสุขภาพ และรีบพาไปพบแพทย์</p>	
<p><u>สปสช. แจงแก้ปมการเก็บเงินเพิ่ม</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>- ศ.พญ.ประสพศรี อึ้งถาวร ประธานคณะกรรมการกำหนดประเภทและขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุข สปสช. กล่าวว่า ที่ประชุมบอร์ด สปสช. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. เป็นประธาน มีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข พ.ศ.2564 กำหนดครอบคลุมค่าใช้จ่ายในบริการ เพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนถูกหน่วยบริการเรียกเก็บค่าบริการ (Extra Billing) โดยกำหนดให้บุคคลมีสิทธิจะ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ได้รับ 13 รายการดังนี้ 1.บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 2.การตรวจวินิจฉัยโรค 3.การตรวจและรับฝากครรภ์ 4.การบำบัดและการบริการทางการแพทย์ 5.ยา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6.การทำคลอด 7.การกินอยู่ในหน่วยบริการ 8.การบริบาลทารกแรกเกิด 9.บริการรพพยาบาล หรือพาหนะรับส่งผู้ป่วย 10.บริการพาหนะรับส่งผู้พิการ 11.การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ 12.บริการสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ 13.บริการสาธารณสุขอื่นที่จำเป็นต่อสุขภาพ ส่วนกรณีการป้องกันไม่ให้เกิด Extra Billing ได้เพิ่มความชัดเจนในข้อที่ระบุไว้ว่า บุคคลผู้มีสิทธิตามประกาศ จะไม่ต้องจ่ายค่าบริการ ยกเว้น 1.เป็นการร่วมจ่ายค่าบริการตามประกาศฯ ว่าด้วยการร่วมจ่าย 2.เป็นการบริการที่เป็นข้อยกเว้น ไม่คุ้มครองตามที่กำหนด 3.เป็นการเข้ารับบริการที่ไม่ใช่หน่วยบริการประจำของตน หรือหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายหน่วยบริการที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีการส่งต่อ หรือไม่ใช่กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน</p>	
<p>การโอนถ่ายภารกิจ รพ.สต.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงข้อกังวลต่อการบริการสุขภาพหากมีการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ไป อบจ. ว่า สธ. ต้องเตรียมความพร้อม แม้ไม่ยากให้ถ่ายโอน แต่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งขอให้มีความพร้อมก่อน สิ่งสำคัญที่เป็นห่วงคือการให้บริการตามมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม การโยกย้ายถ่ายโอนไปต้องจัดวางระบบให้มีการเชื่อมต่อกัน เพื่อให้ไม่มีปัญหาในการปฏิบัติ การทำงานต้องไร้รอยต่อ</p>	
<p>กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยรัฐ, เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.ชาติชาย ภูติยานันท์ นพ.สสจ.กาญจนบุรี กล่าวว่า ประธานวิสาหกิจชุมชนและพร้อมด้วยผอ.รพ.สต.ทั้ง 8 แห่งร่วมกันเก็บผลผลิตต้นกัญชา และขึ้นส่วนดอกกัญชาเพื่อนำส่งกระทรวงสาธารณสุข โดยมีวิสาหกิจชุมชนเกษตรวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ้านวังเย็น ต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เป็นศูนย์กลางนำร่องเก็บซอดอกกัญชา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เป็นครั้งแรก อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องมีการพัฒนากระบวนการในการปลูกและการปรับแก้กฎหมาย เพื่อผลักดันไปสู่การพัฒนาการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์และเพื่อเศรษฐกิจชุมชนต่อไป</p>	
<p>สุโขทัยจัดงานลอยกระทง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>- นพ.พงษ์พล วรปานี นพ.สสจ.สุโขทัย กล่าวว่า สุโขทัยแถลงข่าวจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ วิถีใหม่ ประจำปี 2564 เน้นการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ชูความเป็นเมืองมรดกโลกบนมาตรฐานการจัดการจัดงานในรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ นักท่องเที่ยวที่จะเข้าร่วมงานจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้าในแอปพลิเคชันไลน์ งานลอยกระทงสุโขทัย โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันที่ 8-16 พฤศจิกายน 2564 จำกัดนักท่องเที่ยวเข้าชมภายในงานไม่เกิน 15,000 คนต่อวัน งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ วิถีใหม่ จะจัดขึ้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายนนี้</p>	